

HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH GÓP PHẦN THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG

PGS, TS ĐỖ XUÂN TUẤT

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Tóm tắt: Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho Đảng và dân tộc Việt Nam một di sản tinh thần vô giá, đó là tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, thời đại Hồ Chí Minh rực rỡ nhất, vinh quang nhất trong lịch sử dân tộc. Trong thời kỳ đổi mới, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vừa là yêu cầu khách quan của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, vừa thể hiện niềm tin, sự tôn kính của toàn Đảng, toàn dân đối với Người. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành nhiệm vụ quan trọng thường xuyên của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng hiện nay.

Từ khoá: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

1. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh - Ý Đảng hợp lòng dân

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016, của Bộ Chính trị khóa XII, có nội dung toàn diện và bao quát hơn so với các Chỉ thị trước đây của Bộ Chính trị về chủ đề này. Trong quá trình triển khai, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện¹, trong đó đều xác định rõ các quan điểm, nguyên tắc chỉ đạo thực hiện; xác định rõ mục đích, yêu

cầu, nội dung, hình thức, biện pháp, thời gian, nguồn lực bảo đảm và lực lượng tiến hành.

Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016, của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” là bước phát triển, hoàn thiện trong quan điểm của Đảng về nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, khẳng định quyết tâm chính trị cao, đáp ứng được yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong bối cảnh mới. Đến nay, việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW đã trở thành



Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khóa về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng - chuyên đề năm 2021, ngày 12-6-2021

nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Trong 5 năm (2016-2021), các cấp ủy, tổ chức đảng đã chú trọng đưa nội dung thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào nghị quyết, chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, đặc biệt là gắn kết chặt chẽ với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, xác định rõ trách nhiệm của cấp ủy, trước hết là người đứng đầu trong tổ chức thực hiện. Trên cơ sở hướng dẫn của Trung ương, các cấp ủy đảng có văn bản tổ chức cho cán bộ, đảng viên xây dựng bản cam kết và kế hoạch thực hiện phấn đấu tu dưỡng, rèn luyện theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, có sự kiểm tra, đánh giá, giám sát định kỳ hằng năm của chi bộ. Nhờ đó, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ

Chí Minh của mỗi cán bộ, đảng viên ngày càng tự giác, đi vào nền nếp, tạo những chuyển biến rõ rệt trong công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ.

Việc gắn nội dung học tập và làm theo nhằm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, theo chuyên đề trong cả nhiệm kỳ và hằng năm² với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của toàn Đảng, của từng cơ quan, đơn vị; góp phần thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Đảng. Thông qua việc học tập và làm theo, đã góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân, qua đó mỗi cán bộ, đảng viên thấy rõ hơn trách nhiệm trong việc tu dưỡng, rèn luyện tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong công tác và phấn đấu học tập, làm theo Bác để trở thành người tốt hơn và tích cực hơn trong việc tham gia đấu tranh đẩy lùi tình trạng xuống cấp ở một số mặt đạo đức xã hội.

Nhìn nhận tổng thể, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, đúng đắn, hiệu quả của các cấp ủy, tổ chức đảng, đặc biệt là sự quan tâm sâu sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, trực tiếp là đồng chí Tổng Bí thư; sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự tham gia tích cực của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân, việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị được coi trọng, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động³.

Kế thừa và phát huy một cách hiệu quả những kết quả đạt được trong công tác này từ những nhiệm kỳ trước, trong đó chú trọng việc cụ thể hóa, vận dụng sáng tạo vào hoàn cảnh thực tiễn việc triển khai thực hiện nghiêm túc, cập nhật, diễn ra dưới nhiều hình thức phong phú, đa dạng, đổi mới trong nội dung và phương thức trong công tác tuyên truyền, công tác giáo dục lý luận chính trị và các nội dung của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần nâng cao nhận thức, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ và thúc đẩy việc tổ chức, triển khai thực hiện ngày càng hiệu quả, đi vào thực chất trong Đảng và các tầng lớp nhân dân, góp phần nâng cao trình độ, bản lĩnh chính trị, lý tưởng, niềm tin vào sự nghiệp đổi mới, độc lập dân tộc gắn liền chủ nghĩa xã hội. Công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, biểu dương, khen thưởng trong việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về xây dựng Đảng được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, kịp thời xử lý những trường hợp vi phạm và khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc⁴.

2. Một số kinh nghiệm bước đầu

Trong quá trình triển khai thực hiện, Đảng đã không ngừng tổng kết thực tiễn, tổ chức rút kinh

nghiệm để hoàn thiện nội dung về học tập và làm theo. Quá trình đó để lại nhiều kinh nghiệm quý, có thể đúc kết bước đầu như sau:

- *Thứ nhất*, phải luôn chú ý tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng; phát huy vai trò, trách nhiệm của từng thành viên cấp ủy, bộ phận giúp việc, tham mưu trong thực hiện. Đồng thời, coi trọng sự phối hợp giữa cơ quan chuyên môn có chức năng, nhiệm vụ nghiên cứu, giảng dạy, tuyên truyền về Hồ Chí Minh với các cơ quan tuyên giáo các cấp. Đây là giải pháp có ý nghĩa quyết định đến chất lượng, hiệu quả việc đẩy mạnh học tập và làm theo, cũng như về xây dựng chủ đề học tập và làm theo hằng năm và toàn khoá của Trung ương sát với tình hình thực tiễn. Bởi vì, dẫu chủ đề học tập và làm theo có phong phú, sâu sắc, toàn diện bao nhiêu, thì trước sự vận động vô cùng phong phú và phức tạp của thực tiễn cách mạng, của nhiệm vụ chính trị, sẽ luôn đòi hỏi sự cụ thể hóa trong vận dụng một cách linh hoạt, sáng tạo, phù hợp thực tiễn, mang tinh thần “đĩ bất biến, ứng vạn biến” của Hồ Chí Minh.

- *Thứ hai*, từ định hướng nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hằng năm của Trung ương, để sát với tình hình thực tiễn cơ sở, thì quá trình thực hiện, cụ thể hóa phải luôn gắn liền với nghị quyết của cấp ủy các cấp, gắn liền với những nhiệm vụ chính trị trọng tâm hằng năm và của từng thời kỳ. Trong đó, chú trọng gắn với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Đồng thời, việc kịp thời sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm cũng đóng vai trò quan trọng vào việc lựa chọn chủ đề học tập và làm theo sát hợp với thực tiễn địa phương, cơ sở.

- *Thứ ba*, để việc lựa chọn nội dung vận dụng học tập và làm theo sát với tình hình thực tiễn cơ sở, bên cạnh việc nhận thức đầy đủ, sâu sắc nội dung chuyên đề toàn khoá, thì cần tổ chức tốt

việc nghiên cứu, học tập nội dung, giá trị sâu sắc và toàn diện, sức sống thực tiễn vững bền của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Việc tổ chức học tập, nghiên cứu, tuyên truyền phải thiết thực, cụ thể, dễ nhớ, dễ làm theo, phù hợp với đặc thù của mỗi vùng, miền, cơ quan, đơn vị, với từng đối tượng và phù hợp trình độ của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

3. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Sau 35 năm đổi mới, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Tuy nhiên, sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta còn nhiều khó khăn, thách thức. Trong bối cảnh hiện nay, tình hình quốc tế và trong nước có cả thuận lợi, thời cơ và khó khăn, thách thức đan xen, đặt ra nhiều vấn đề mới, yêu cầu mới nặng nề, phức tạp hơn đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng - sự kiện chính trị trọng đại của Đảng, đất nước và dân tộc ta, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong quá trình tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển của đất nước. Đây là Đại hội thể hiện sâu sắc trí tuệ, tầm nhìn chiến lược của Đảng đến 2025, tầm nhìn 2030 và giữa thế kỷ XXI, thể hiện ý chí và quyết tâm “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; khơi dậy ý chí và quyết tâm phát triển đất nước, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hoà bình, ổn định; phấn đấu để đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành một nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa”⁵⁵.

Nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đó, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã nhấn mạnh, một trong các nhiệm vụ, giải pháp quan trọng là “tập trung xây dựng Đảng về đạo đức”. Trong đó, “Nêu cao tinh thần tự giác tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên. Đẩy mạnh giáo dục đạo đức cách mạng, thực hiện thường xuyên, sâu, rộng, có hiệu quả việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị”⁵⁶; “Kiên quyết, kiên trì thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI, Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về xây dựng Đảng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng các giải pháp mạnh mẽ, quyết liệt, đồng bộ để ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ”⁵⁷. Ngay sau Đại hội, Bộ Chính trị đã ra Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18-5-2021, về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Để đưa Nghị quyết Đại hội XIII vào thực tiễn đời sống xã hội, trên cơ sở những thành tựu bước đầu đạt được trong đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh những năm qua, cần triển khai thực hiện hiệu quả một số nội dung sau:

Một là, trên cơ sở nội dung chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh toàn khóa (2021-2025): “*Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc*”, cấp ủy các cấp, căn cứ vào hướng dẫn của Trung ương, đặc điểm tình hình của từng địa phương, cơ quan, đơn vị để cụ thể hóa từng nội dung cho phù hợp.

Hai là, “Cán bộ là gốc” của mọi công việc, công việc thành công hay thất bại là do cán bộ tốt hay kém. Cho nên, phát huy vai trò, trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, cán bộ chủ chốt trong việc triển khai thực hiện chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hằng năm và toàn khoá của Trung ương là rất quan trọng và cần thiết. Trong đó, đòi hỏi cán bộ tiên phong, gương mẫu cả về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và tác phong sinh hoạt, công tác; “nói đi đôi với làm”.

Ba là, trên cơ sở chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phát huy tính chủ động, sáng tạo của tổ chức đảng, mà nòng cốt, hạt nhân là chi bộ, của từng cán bộ, đảng viên, gắn liền với thực hiện nhiệm vụ chính trị. Mỗi chủ thể thực hiện phải xây dựng được kế hoạch với các giải pháp tập trung vào vấn đề đột phá, bức xúc, hạn chế cần phải giải quyết, phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương cơ quan, đơn vị, với tinh thần “kế hoạch một, biện pháp mười, quyết tâm phải hai ba mươi phần” theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Đồng thời, kế hoạch, nội dung đó phải gắn liền với phong trào thi đua yêu nước, gắn với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Bốn là, gắn tổ chức thực hiện chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với triển khai thực hiện Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các luận điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch. Một trong các mũi nhọn tấn công của chúng là “hạ bệ thần tượng”, ngay cả những điểm mà chúng ta tưởng rằng khó có thể xuyên tạc được là về đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, về đời tư trong sáng của Người. Ở đây, cần có bản lĩnh, có phương pháp và

đồng thời cần có tư liệu phản biện phong phú, đầy đủ, với sức thuyết phục, hàm lượng khoa học cao.

Năm là, quan tâm nâng cao chất lượng nghiên cứu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phải chủ động và tăng cường hơn nữa nghiên cứu chuyên sâu về di sản tư tưởng Hồ Chí Minh, qua đó chất lọc và vận dụng những thành tựu nghiên cứu mới phục vụ cho công tác tuyên truyền, giáo dục, công tác tư tưởng, lý luận của Đảng. Trong quá trình đó, cần chú ý không sa vào “tâm chương trích cú”, kể lể hoặc trích dẫn cắt xén, sống sượng, không tuân thủ đúng chỉ dẫn của Hồ Chí Minh; hoặc nói dựa, viết dựa, tuyên truyền suy diễn vô căn cứ, dẫn đến “thần thánh hóa” Hồ Chí Minh hoặc gây “nhiều” cho quá trình tổ chức thực hiện học tập và làm theo, thực hiện chuyên đề toàn khoá và hằng năm.

Phương pháp tuyên truyền, giáo dục phải phù hợp với từng đối tượng, từng vùng miền, từng loại hình tổ chức; phải luôn sinh động, đổi mới, sáng tạo, gắn liền với thực tế đời sống xã hội. Về vấn đề này, quan điểm của Hồ Chí Minh về dân vận, về tuyên truyền giúp cho chúng ta có những chỉ dẫn quý báu.

Sáu là, tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Theo quan điểm của Hồ Chí Minh: Lãnh đạo mà không có kiểm tra coi như không lãnh đạo, do đó việc thực hiện phải gắn liền với đánh giá, nhận xét cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức hằng năm và cả nhiệm kỳ. Quá trình kiểm tra, giám sát thực hiện phải đi liền với công tác thi đua, khen thưởng, qua đó, xây dựng và nhân rộng mô hình mới, cách làm sáng tạo. Các cấp ủy tăng cường kiểm tra việc tu dưỡng, rèn luyện; động viên tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên làm tốt, đồng thời uốn nắn những biểu hiện lệch lạc, cách làm kém hiệu quả, xử lý những tổ chức, cán bộ, đảng viên không thực hiện.

Tư tưởng Hồ Chí Minh là hệ thống các quan điểm sâu sắc và toàn diện về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, mang bản chất khoa học và cách mạng. Để đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào thực tiễn đời sống xã hội, cần tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở tầng cao mới. Đây là bước đột phá, giải pháp quan trọng, mang tính lâu dài nhằm xây dựng nước Việt Nam ngày càng giàu đẹp, nhân dân có cuộc sống ấm no hạnh phúc.

1. Như: Ban Bí thư Trung ương ban hành Kế hoạch số 03-KH/TW, ngày 25-7-2016 “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, đã nêu rõ mục đích, yêu cầu, nội dung các công việc và giao trách nhiệm cho các cấp ủy, tổ chức đảng, các cấp, các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị thực hiện; Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Hướng dẫn số 08-HD/BTGTW ngày 19-8-2016 “về một số nội dung cụ thể thực hiện Chi thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 03-KH/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng”; Hướng dẫn số 18-HD/BTGTW, ngày 10-11-2016 về tuyên truyền thực hiện Chi thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, ...

2. Đó là: Năm 2016: “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (chuyên đề có tính chất xuyên suốt toàn khóa); Năm 2017: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa”; Năm 2018: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên”; Năm 2019: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân”; Năm 2020: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh”

3. Theo: Ban Chấp hành Trung ương: *Dự thảo Báo cáo Sơ kết 05 năm thực hiện Chi thị số 05-CT/TW, ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”*, tháng 5-2021, cho thấy: 79% số người được hỏi cho rằng việc thực hiện Chi thị “Giúp cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn về những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; 81% cho rằng “Việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chi thị số 05-CT/TW đã trở thành nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của mỗi tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên”; 60% người được hỏi cho rằng các phong trào thi đua, cuộc thi trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thời gian qua “phong phú, hấp dẫn, sâu sắc”; 76% cho rằng việc thực hiện Chi thị số 05-CT/TW “Góp phần xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức”; 65% cho rằng “Góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược bảo đảm đủ năng lực, phẩm chất, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”; 70% cho rằng việc thực hiện Chi thị số 05-CT/TW “Ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; 71% số người được hỏi cho rằng việc thực hiện Chi thị số 05-CT/TW “Khôi phục, củng cố lòng tin, sự gắn bó của Nhân dân với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa”; 67% cho rằng việc thực hiện Chi thị số 05-CT/TW “Góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chống “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị”; 79% cho rằng “thực hiện Chi thị số 05-CT/TW làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”

4. Theo: Ban Chấp hành Trung ương: *Dự thảo Báo cáo Sơ kết 05 năm thực hiện Chi thị số 05-CT/TW, ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”*, tháng 5-2021, tr. 9

5, 6. Đảng Cộng sản Việt Nam: *Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII*, Nxb CTQGST, H, 2021, T.I, tr. 14, 183

7. *Sđđ*, T.II, tr. 236.